

Better Trade Expo 2014 คึกสุดขีด!



Better Trade Expo 2014 ปิดฉากอย่างสวยงาม ผู้เข้าชมงานล้นทะลัก โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอนซีเนเพล็กซ์ “พรเลิศ เตชะรัตโนภาส” บอสนิยามสุดปลื้ม! ประกาศเดินทางจัดงาน **Better Trade Expo 2015** ยิ่งใหญ่อลังการ การันตี ไม่ทำผู้เข้าร่วมงานผิดหวัง พร้อมเดินเคียงข้านักลงทุนตลอดทุกเส้นทาง



นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างมากจากการจัดงาน “Better Trade Expo 2014 : พิชิตหมูตัวสุดท้ายให้หายไปจากตลาดหุ้น” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอนซีเนเพล็กซ์ ชั้น 6 สยามพารากอน โดยมีนักลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานคับคั่งเต็มความจุของพื้นที่ร่วม 2,600 คน และมีผู้สนใจอื่นๆ ทอยยหมุนเวียนเข้าเยี่ยมชมบูทที่ร่วมจัดแสดงให้ความรู้ด้านการลงทุนอย่างคับคั่งตลอดทั้งวัน

โดยนักลงทุนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับความรู้จากวิทยากรอย่างเต็มที่ ด้วยรูปแบบที่สนุกสนาน เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง ภายใต้งานสัมมนา 4 หัวข้อ คือ หมูไม่กลัวน้ำร้อน, ทิศทางธุรกิจ, ไม่อยากเห็นช้างเท่าหมู จนเกิดความผิดพลาด ศึกษาเส้นทางการเล่นหุ้นด้วยกราฟเทคนิคและพื้นฐาน และเปลี่ยนหมูในอวยให้ เป็นหมูเขี้ยวตัน ซึ่งวิทยากรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมายาวนาน ทั้ง ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, คุณรัตนชัย วิไลเลิศโสภา จาก OCEAN, คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ จาก PTG, คุณปิยะพันธ์ วงศ์ยะรา, คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ, คุณวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์, คุณรณกฤต สารินวงศ์, คุณณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์, คุณเผด็จภพ สงเคราะห์ รวมทั้งศิลปินรับเชิญ นำเน็ก, กฤต สกายรีพอร์ต และ คุณหลุย อัมรินทร์

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่านักลงทุนที่เข้าร่วมงานทุกท่าน จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ พร้อมพัฒนารูปแบบการลงทุนของตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น และตั้งหลักวางแผนการซื้อขายหุ้นรอบใหม่ด้วยความมั่นใจ และประสบความสำเร็จสูงสุดในตลาดหุ้นไทย

“การลงทุนในตลาดหุ้น เป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนทุกคน ยิ่งด้วยภาวะปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านบวกและด้านลบ นักลงทุนจึงจำเป็นต้องติดตามให้พร้อม เพื่อรับมือกับการลงทุนในทุกรูปแบบ ทุกสถานการณ์ ซึ่งผมมั่นใจว่าการเข้าร่วมงาน Better Trade Expo 2014 ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของนักลงทุนทุกคนให้ดีขึ้น” นายพรเลิศ กล่าว

นายพรเลิศ กล่าวต่อว่า หลังจากประสบความสำเร็จจากงานครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ มีแผนจะจัดงาน Better Trade

Expo 2015 ในปีหน้าอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรคสิ่งใหม่ๆ ให้นักลงทุนอยู่เสมอ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ ทั้งภาพรวมด้านเศรษฐกิจ การเมือง การลงทุนในตลาดหุ้น และตลาดทุนอื่นๆ โดยบริษัท พร้อมจะเดินเคียงข้างนักลงทุน ตลอดทุกเส้นทาง และเชื่อมั่นว่าจะไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังอย่างแน่นอน